

คำชี้แจง

กฎกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของแต่ละระดับและประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาประกาศกำหนด ซึ่งนำมาเป็นแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลาได้กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ประกอบด้วย 4 มาตรฐาน 13 ประเด็นประเมิน และได้นำมาเป็นแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา พ.ศ. 2562-2566

การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา พ.ศ. 2562-2566 ซึ่งเป็นทิศทางและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนนักศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับรู้และเข้าทิศทางและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา รวมทั้งใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี การกำหนดแผนงาน โครงการ และกิจกรรมให้บรรลุเป้าประสงค์ที่สถานศึกษากำหนด โดยมีกระบวนการในการจัดทำโดยใช้หลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ดังนี้ 1) ศึกษาและวิเคราะห์มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มาตรฐานการประเมินรับรองมาตรฐานด้านอาชีวศึกษา ภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก (APACC) 2) วิเคราะห์สภาพการณ์ของสถานศึกษา (SWOT) 3) จัดทำร่างแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา พ.ศ. 2562-2566 4) เสนอร่างต่อคณะกรรมการสถานศึกษาพิจารณา และได้มีมติเห็นชอบในการประชุม ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561 4) แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา พ.ศ. 2562-2566 ประกาศใช้และนำไปสู่การปฏิบัติ 5) จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562

ผลการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา พ.ศ. 2562-2566 ภายใต้วิสัยทัศน์ “มุ่งจัดการศึกษาเพื่อสร้างผู้นำทางวิชาชีพ ตามมาตรฐานสากลบนพื้นฐานของความเป็นไทย” ประกอบด้วย 2 พันธกิจ 2 เป้าประสงค์ 2 ประเด็นยุทธศาสตร์ 16 กลยุทธ์ 31 แผนงาน ซึ่งมีจุดมุ่งหมายในการยกระดับคุณภาพผู้เรียน ครู และบุคลากร หลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน ห้องเรียนห้องปฏิบัติการ แหล่งเรียนรู้ การบริหารจัดการ การบริการวิชาการและวิชาชีพ ให้ได้มาตรฐานสากล รวมทั้งยกระดับความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก และมีการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง